

Số: /BC-SKHCHN

Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Thực hiện Công văn số 442/BCĐ ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Quảng Trị về báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả lĩnh vực được phân công trên địa bàn nội địa theo Kế hoạch số 196/KH-BCĐ ngày 27/10/2022 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Quảng Trị về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biên và địa bàn nội địa tỉnh Quảng Trị.

2. Kết quả thực hiện:

2.1 Công tác kiểm tra về TCĐLCL

2.1.1. Đồ chơi trẻ em

Đồ chơi trẻ em chủ yếu được bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em, bày bán riêng lẻ hoặc xen lẫn các mặt hàng khác tại cửa hàng văn phòng phẩm, tạp hoá tại các chợ. Đồ chơi trẻ em sản xuất tại Việt Nam có nhãn hàng hóa và dấu CR phù hợp với quy định. Tuy nhiên, và các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài phần lớn không có nhãn phụ tiếng Việt và không chứng nhận hợp quy; súng và kiếm bằng nhựa mang tính chất kích động bạo lực vẫn còn tồn tại kinh doanh trên thị trường. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 20 cơ sở được với 452 mẫu. Kết quả, về nhãn hàng hóa và dấu hợp quy (CR), có 224/452 mẫu (tương đương 49,6%) phù hợp quy định, 228/452 mẫu (tương đương 50,4%) không phù hợp quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu tiêu hủy 37 khẩu súng, 15 kiếm bằng nhựa mang tính chất kích động bạo lực.

2.1.2. Nhóm phương tiện đo cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

Đã kiểm tra tại 17 chợ trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố: Tổng số phương tiện đo (PTĐ) được kiểm tra: 500 PTĐ, trong đó: 447 PTĐ trong thời hạn hiệu lực kiểm định; 48 PTĐ hết thời hạn hiệu lực kiểm định, 05 PTĐ không đạt yêu cầu về đo lường (phương tiện đo hư hỏng).

2.1.3. Nhóm hàng đóng gói sẵn đối với các sản phẩm đường, mít, bánh kẹo hạt dưa...

- Kiểm tra định lượng tại 170 cơ sở kinh doanh trên địa bàn 17 chợ tại 9 huyện, thị xã, thành phố với 850 lô hàng hóa bao gồm: bánh kẹo, mứt, hạt dưa, sữa, bia, rượu, nước giải khát. Qua kiểm tra có 15/850 lô sản phẩm của 06 hộ kinh doanh (đường cát, mứt gừng, hạt dưa...) không đạt yêu cầu về đo lường; 02 hộ kinh doanh sử dụng 15 sản phẩm hết thời hạn sử dụng sản phẩm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 06 hộ kinh doanh đóng gói lại các lô hàng hóa không đạt yêu cầu về đo lường; 02 hộ kinh doanh tiêu hủy 15 sản phẩm hết thời hạn sử dụng sản phẩm trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra.

2.2 Công tác thanh tra

Đã tiến hành 01 cuộc thanh tra trong sản xuất, kinh doanh thép. 06 Doanh nghiệp được thanh tra chủ yếu kinh doanh các sản phẩm thép do các đơn vị trong nước sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tất cả các sản phẩm thép được kiểm tra đều được công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định. Việc lưu giữ hồ sơ chất lượng sản phẩm được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, các lô hàng được nhập đều có giấy chứng nhận chất lượng. Chất lượng các sản phẩm thép do Đoàn Thanh tra lấy mẫu đều có kết quả kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Việc ghi nhãn hàng hóa trên các sản phẩm thép cốt bê tông, thép cuộn, tôn cuộn, thép ống, thép hộp mạ kẽm, thép hình đều đảm bảo yêu cầu, đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

05/06 doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn đều chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường theo quy định. 01/06 Doanh nghiệp tư nhân chưa thực hiện kiểm định định kỳ phương tiện đo theo quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 1.500.000,đồng.

3. Nhận xét, đánh giá

Thuận lợi

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và các địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP, của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các chính sách, quy định của pháp luật làm cơ sở cho hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng hoàn thiện và đầy đủ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tố giác hành vi vi phạm được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, của các lực lượng chức năng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân và hạn chế tình trạng tiếp tay, làm nơ, bao che cho các đối tượng vi phạm.

Hoạt động phối hợp giữa các ban ngành, địa phương được thực hiện tương

đổi tốt góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Việc tuyên truyền văn bản, chính sách pháp luật về hướng dẫn đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn hạn chế dẫn đến việc hiểu và thực hiện của các hộ kinh doanh còn nhiều hạn chế.

Một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý tiêu dùng hàng ngoại. Một số cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động thương mại còn thiếu nhận thức về các quy định của pháp luật. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên còn nhiều khó khăn, không có việc làm ổn định dễ bị các đối tượng lợi dụng vào việc tham gia vận chuyển hàng lậu.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Chỉ đạo đơn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó chú trọng một số mặt hàng, lĩnh vực như: xăng dầu, hàng điện - điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em,...

Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa các cơ quan ban ngành, giữa các địa phương trong tỉnh; xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời tố giác tội phạm buôn lậu, các hành vi kinh doanh trái pháp luật, và các hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương

Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức; khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu, hành vi tiếp tay cho buôn lậu.

5. Một số kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Ban chỉ đạo 389/ĐP và Sở Công Thương phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác chống buôn lậu, hàng giả./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo 389/ĐP (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLTD.C.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thiêm